

## นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับนักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอันเกี่ยวกับ นักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังต่อไปนี้

### 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา/ผู้เรียนโดยตรงจากกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษา การรายงานตัวเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน การลงทะเบียนเรียน และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1.2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา/ผู้เรียน เพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น เช่น โรงเรียน สถานศึกษาเดิม หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นที่จะต้องทำการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา/ผู้เรียนเหล่านี้ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1.3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ตามความจำเป็นเพื่อ

ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงประโยชน์ที่บัณฑิตเหล่านั้นอาจได้รับซึ่งเป็นไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

## 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล	คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต สัญชาติ ประวัติการศึกษา สถานภาพการสมรส การเกณฑ์ทหาร ลายมือชื่อ รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวต่าง ๆ ประวัติการทำงาน ตลอดจน หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ	ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ ตลอดจนรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
ข้อมูลเอกสารทางราชการ	สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต เป็นต้น
ข้อมูลทางการเงิน	ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต การชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย สถานะการกู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.), สถานภาพทางการเงิน ตลอดจนรายละเอียดทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนต่าง ๆ เป็นต้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	ผลการศึกษา ผลประเมินการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม/ลด/ถอน/ยกเลิกรายวิชา ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา วุฒิการศึกษา สถานะการศึกษา สาขาวิชา/แผนการเรียน/คณะ/วิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัย เป็นต้น
ข้อมูลบุคคลที่สาม	ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ	ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น เป็นต้น
ข้อมูลสถิติ	การเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของระบบบริการการศึกษา และระบบต่าง ๆ ของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน	ประวัติการเข้าใช้งาน หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ ภาพถ่าย เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต ตลอดจนผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เช่น การออกเลขประจำตัวนักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต การเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การออกใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร และเอกสารสำคัญทางการศึกษาอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

3.2 เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งในฐานะนักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต ตลอดจนผู้ที่เคยศึกษาอยู่

3.3 เพื่อติดต่อนักศึกษา/ผู้เรียน/บัณฑิต/ผู้ที่เคยศึกษาอยู่ ทั้งที่จำเป็นตามกิจกรรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3.4 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.5 เพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

### 4. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับคามยินยอม หรือโดยเหตุผลความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

4.1. บุคคลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กลุ่มงาน ฯลฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น ทั้งนี้หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ ตลอดจนแสดงถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอข้อมูลดังกล่าวนี้ด้วย

4.2. บุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูล กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีการร้องขอเพื่อนำไปปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ๆ เช่น กระทรวงต่าง ๆ ศาล พนักงานสอบสวน เป็นต้น

4.3. บุคคลหรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ทั้งนี้ภายใต้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นสำคัญ

## 5. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

หากมีความจำเป็นที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

## 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลรายใด กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในใคร่ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะเป็นที่ยุติ

## 7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากมีบุคคลอื่นใดประสงค์จะขอข้อมูลส่วน

บุคคลโดยติดต่อผ่านทางช่องทางการให้บริการของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำเป็นต้องทำบันทึกคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดที่ปรากฏในบันทึกคำขอ และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นในการร้องขอดังกล่าวโดยอาจปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

## 8. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพื่อให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเสมอจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจปฏิเสธคำขอในการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ตลอดจนขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

## 9. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง